



Chuyến phát nhanh đi Singapore

Singapore, tên đầy đủ là Cộng hòa Singapore, là quốc gia nhỏ nhất ở Đông Nam Á, nằm ở phía nam của bán đảo Malaysia, phía nam của bang Johor của Malaysia, phía bắc đảo Riau của Indonesia.

Singapore là một hòn đảo có hình dáng một viên kim cương bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ khác. Nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào buôn bán và dịch vụ (chiếm 40% thu nhập quốc dân). Singapore cũng được coi là nước đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Dịch vụ chuyến phát nhanh đi Singapore

Ngày nay, Singapore được coi là một trung tâm kinh tế, khoa học, giáo dục và kỹ thuật hàng đầu tại Châu Á cũng như trên thế giới. Rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới có chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch tại đây. Nhu cầu giao lưu và trao đổi thông tin, giáo dục giữa Việt Nam và Singapore trong những năm gần đây rất phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, hàng năm có rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Singapore.

NEWTNT Express là đối tác của nhiều hãng

viện chuyên nghiệp

lớn trên thế giới trong đó có hãng UPS. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyến phát nhanh quốc tế các loại bưu phẩm Việt Nam đi Singapore và ngược lại bằng đường hàng không. Các dịch vụ chuyến phát nhanh đi Singapore chính gồm:

Chuyến phát nhanh - Tối 1 - 2 ngày;

Chuyến phát chậm - Tối 2 - 3 ngày;

Chuyến phát hàng tuần - Tối 1 - 2 ngày;

Với kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp rất nhiều loại bưu phẩm Việt Nam đi Singapore trong đó có tài liệu, hồ sơ, hàng mẫu, hàng quà tặng... Đã có rất nhiều khách hàng đã và đang sẵn sàng nhận được các dịch vụ chuyến phát nhanh của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ cho tất cả các khách hàng một cách uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường. Với dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được:

Dịch vụ chính hãng UPS quốc tế.

Dịch vụ rất uy tín, chuyên nghiệp và đảm bảo.

Trình gói, nhận và giao tận nơi.

Phí dịch vụ rất cạnh tranh.

Tỷ lệ miễn phí các thủ tục vận gửi hàng.

Hỗ trợ và tư vấn đóng gói, kiểm tra, xét nghiệm hàng gửi.

Thông tin vận chuyển được cập nhật liên tục và chính xác qua các công cụ quản lý trực tuyến.

Khách hàng có thể tra cứu thông tin vận chuyển mọi nơi trên thị trường.

Hỗ trợ 24/24h.

Để biết thêm thông tin về các

[dịch vụ chuyên phát nhanh đi Singapore](#)

quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ ngay.

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM VÀ TM NEWTNT TOÀN CẦU

Cơ sở 1: Số 10 - Ngõ 1141/94/36 - Tầng 10 - Quận Hoàng Mai

Cơ sở 2: P301 Khu B3 9 Tầng - Đô thị RESCO Xuân Đỉnh - Cầu Nhuộm - Tầng Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email: tailoc.may@gmail.com - hotronewtnt@gmail.com